

**BCH ĐOÀN TỈNH GIA LAI**

\*\*\*

Số: 901-CV/TĐTN-TTNTH  
“V/v triển khai Cuộc thi thực hiện ước mơ  
lần 7, năm học 2018-2019”

**ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**

Gia Lai, ngày 10 tháng 01 năm 2019

**Kính gửi:** - BTV các huyện, thị, thành đoàn, Đoàn khối CCQ tỉnh;  
- Đoàn TN các trường THPT, TTGDTX tỉnh Gia Lai.

Căn cứ Kế hoạch số 91-KH/TĐTN-VP, ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi “Thực hiện ước mơ” lần 7, năm học 2018-2019; Công văn số 79-CV/HTHSSV, ngày 27/12/2018 của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh về việc “*phối hợp triển khai cuộc thi Thực hiện ước mơ lần 7, năm học 2018-2019*”.

Cuộc thi nhằm hỗ trợ học sinh trong việc xác định mục tiêu và nuôi dưỡng ước mơ nghề nghiệp trong tương lai, khơi dậy niềm đam mê và phấn đấu của học sinh THPT, TTGDTX trong quá trình học tập, rèn luyện, giúp học sinh có cơ hội tìm hiểu ngành nghề, nhận thức đúng đắn trong việc chọn ngành nghề, hoạch định tương lai nghề nghiệp của bản thân, phát huy tính năng động sáng tạo, nhạy bén trong học sinh.

Đây là cuộc thi có ý nghĩa thiết thực đối với các em học sinh THPT, TTGDTX, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn, Đoàn khối các cơ quan tỉnh và Đoàn TN các trường THPT, TTGDTX tỉnh triển khai, tham gia Cuộc thi “Thực hiện ước mơ” lần 7, năm học 2018-2019 với một số nội dung, cụ thể như sau:

- Triển khai cuộc thi đến các trường THPT, TTGDTX và tuyên truyền rộng rãi trong học sinh về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi để vận động học sinh tham gia cuộc thi (*có thể lệ gửi kèm*). Đồng thời, tham mưu, đề xuất cấp ủy, lãnh đạo các trường tạo điều kiện thuận lợi để học sinh tham gia tốt cuộc thi.

- Đặt banner cuộc thi trên website, Facebook của các trường THPT, TTGDTX và Đoàn TN các cấp.

- Về vòng thi sơ khảo: Hạn cuối vào ngày 28/02/2019, các thí sinh, đơn vị tham gia dự thi theo 02 cách sau

+ **Thi trực tuyến:** Thí sinh đăng nhập vào địa chỉ [www.thum.sac.vn](http://www.thum.sac.vn) để dự thi vòng sơ loại, mỗi thí sinh có thể thực hiện bài thi trắc nghiệm trên nền tảng Website, thiết bị di động, ứng dụng Facebook Messenger. Bài thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức về xã hội, văn hóa, lịch sử, kiến thức phổ thông...

Các thí sinh hoàn thành bài thi trắc nghiệm và đủ điều kiện theo yêu cầu của Ban Tổ chức sẽ tự trình bày về ước mơ nghề nghiệp (*Hình thức đa dạng: bài viết, đoạn phim, đoạn ghi âm, infographic kèm bài thuyết minh hoặc các hình thức khác để trình bày về ước mơ nghề nghiệp trong tương lai*).

+ **Thí sinh do đơn vị trường tuyển cử:** Mỗi trường giới thiệu 20 học sinh tham gia vòng thi viết bài luận về ước mơ nghề nghiệp của mình (*không cần thực hiện bài thi trắc nghiệm*).

Thí sinh thuộc đối tượng này phải có học lực khá trở lên, hạnh kiểm tốt, có ước mơ nghề nghiệp phù hợp với bản thân, ưu tiên thí sinh là cán bộ Đoàn, có tiềm năng phát triển nghề nghiệp tốt, là hạt nhân, tấm gương lan tỏa được tinh thần học tập, rèn luyện, định hướng nghề nghiệp cho tương lai.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn, Đoàn khối các cơ quan tỉnh và Đoàn TN các trường THPT, TTGD TX tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Website Tỉnh đoàn;
- Lưu VT, Ban TTN-TH.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN**  
**PHÓ BÍ THƯ**



**Đỗ Duy Nam**